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Fyrirspurn

til iðnaðar- og viðskiptaráðherra um áhrif nýs byggðakorts ESA á Suðurnesjum.

Frá Kristjáni Pálssyni.

1. Hvaða áhrif mun nýtt byggðakort ESA hafa á aukningu hlutafjár í Eignarhaldsfélagi
Suðurnesja í samræmi við byggðaáætlun?

2. Hvaða áhrif mun það hafa á þátttöku Byggðastofnunar í rekstri Markaðs- og atvinnu-
málaskrifstofu Reykjanesbæjar samkvæmt samningi?

3. Hvaða áhrif mun það hafa á þjónustu Byggðastofnunar á Suðurnesjum að öðru leyti?


